

หลักสูตรการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2556 (1)

นำเสนอเมื่อ : 7 พ.ค. 2556

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ.

ได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงแรมอะเดรียติค พูลเชก กรุงเทพฯ

โดยได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทุกเขต และผู้บริหารจากสวนราชการที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงาน กศน. สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยชุมชน

และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวนกว่า 500 คน เข้าประชุมสัมมนาในครั้งนี้

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

ซึ่งท่านได้มอบนโยบายในการดำเนินการสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ว่า ขอให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการสอบแข่งขัน

ได้ช่วยกันนำภาพลักษณ์ของการสอบแข่งขันที่สุจริต เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลับมายังกระทรวงศึกษาธิการให้ได้ เพื่อเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นกลับคืนจากสังคม

เนื่องจากครั้งนี้เป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

ไปดำเนินการสอบแข่งขันจนเสร็จสิ้นกระบวนการตั้งแต่การรับสมัครสอบ

จนถึงการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ขณะนี้การรับสมัครสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นไปแล้ว

โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 และจะดำเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 22-24

มิถุนายน 2556

ในวันนี้จึงขอนำหลักสูตรในการสอบแข่งขันมานำเสนอเพื่อให้ผู้ที่มิสิทธิสอบได้เตรียมความพร้อมในการศึกษาหาความรู้เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน ดังนี้

วันที่ 22 มิถุนายน 2556 สอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป

และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู คะแนนเต็ม 150 คะแนน

จะเป็นการทดสอบโดยการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยด้านความรู้ จะทดสอบในเรื่องสังคม เศรษฐกิจ

การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ เช่น

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เป็นต้น ด้านความสามารถทั่วไป จะทดสอบความสามารถด้านตัวเลข ภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล และ

ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู จะทดสอบเรื่องวินัย การรักษาวินัย

คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และสมรรถนะวิชาชีพ

สำหรับหลักสูตรการสอบในภาค ข. และภาค ค. จะนำมาเสนอในครั้งหน้า

ศรีชัย พรประชาธรรม

ผอ.ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

ที่มา : [มติชน](#) ฉบับวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556